

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra nội bộ về công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-DAGT ngày 16/5/2023 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023. Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) báo cáo Lãnh đạo Ban kết quả kiểm tra đối với 05 phòng nghiệp vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác tự kiểm tra

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động:

Từ ngày 01/01/2023 đến nay, được sự quan tâm của Lãnh đạo Ban, các phòng nghiệp vụ đã tạo điều kiện đăng ký cho 13 lượt viên chức và người lao động được tham gia bồi dưỡng, tập huấn các lớp như: Kiểm soát tài sản thu nhập; bồi dưỡng nghiệp vụ Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC/ cứu nạn cứu hộ.

Ngoài ra, một số viên chức và người lao động tự túc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, bổ túc hồ sơ cá nhân đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định (tham gia thi lấy chứng chỉ hành nghề; học lớp đào tạo sau đại học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức).

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đã tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành Kế hoạch số 371/KH-DAGT ngày 06/4/2023 về việc thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023.

- Việc thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm:

* Công tác tuyển dụng: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Ban tiến hành thủ tục tuyển dụng viên chức đối với 10 chỉ tiêu. Hiện nay, Hội đồng tuyển dụng của Ban đang tiến hành bước tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, dự kiến hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (ngày 20/6/2023) sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

* Công tác bổ nhiệm:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc nhằm hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chung của Ban. Hiện nay, Ban đang làm Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTC Tỉnh ủy về việc cho chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc theo quy định.

- *Việc chuyển đổi vị trí công tác:*

Trong 06 tháng đầu năm 2023, phòng Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 01 trường hợp và phân công công việc đối với 04 trường hợp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các phòng nghiệp vụ trong công tác chuyên môn. 05 trường hợp trên đều đảm bảo vị trí việc làm ổn định, phù hợp với vị trí việc làm được chuyển đổi.

2. Công tác kiểm tra toàn diện của Tổ kiểm tra CCHC tại các phòng nghiệp vụ

- *Về chỉ đạo, điều hành CCHC:*

+ Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC từ đầu năm đến nay là 24/40 nhiệm vụ, nội dung CCHC đã hoàn thành, đạt 60%.

+ Đã triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023.

+ Thực hiện Báo cáo CCHC định kỳ quý I/2023 đúng thời gian quy định trên phần mềm báo cáo CCHC của tỉnh.

+ Ban hành Kế hoạch số 1245/KH-DAGT ngày 30/12/2022 của Ban về Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

+ Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Ban về các chỉ số đánh giá: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số CCHC (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI).

+ Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao: 22/22 nhiệm vụ đạt 100%, không có nhiệm vụ trễ hạn hay quá hạn.

+ Sáng kiến, giải pháp trong triển khai công tác CCHC: Hiện nay phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang nghiên cứu đề tài để triển khai thực hiện.

- Theo dõi, kiểm tra và thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trên phần mềm nhắc việc đạt 100% văn bản không trễ hạn.

- *Về cải cách thể chế:*

+ Đã trình Sở Nội vụ, UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động. Đã hoàn tất quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Ban.

+ Đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

- *Về cải cách thủ tục, quy trình, phương thức điều hành và cung cấp dịch vụ:*

+ Hiện nay, các phòng nghiệp vụ đang tiến hành rà soát lại các quy định, quy chế và quy trình nội bộ (theo chức năng, nhiệm vụ được giao); sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) do thay đổi Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban.

+ Thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định các báo cáo về công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

- *Cải cách tổ chức bộ máy:*

+ Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm; Quyết định phân bổ số lượng người làm việc.

+ Đã triển khai xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm.

- *Cải cách chế độ công vụ:*

+ *Việc thực hiện công tác tuyển dụng, bổ nhiệm:*

* Công tác tuyển dụng: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Ban tiến hành thủ tục tuyển dụng viên chức đối với 10 chỉ tiêu. Hiện nay đang tiến hành bước tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, dự kiến hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển ngày 20/6/2023, Hội đồng tuyển dụng của Ban sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

* Công tác bổ nhiệm:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc nhằm hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chung của Ban. Hiện nay, Ban đang làm Tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTC Tỉnh ủy về việc cho chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc theo quy định.

+ Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động đảm bảo chất lượng, hiệu quả làm việc; có 13 lượt viên chức và người lao động được tham gia bồi dưỡng, tập huấn các lớp như: Kiểm soát tài sản thu nhập; bồi dưỡng nghiệp vụ Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC/ cứu nạn cứu hộ.

+ Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn, có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

- *Cải cách tài chính công:*

+ Công tác giải ngân các dự án: Kế hoạch được giao năm 2023 là 1.051.138 tỷ, giải ngân 65,216 tỷ đạt 6,2%.

+ Đã triển khai thực hiện nghiêm túc các báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công gửi Sở Tài chính Khánh Hòa đúng thời gian quy định; việc công khai dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng quy định (đã ban hành Quyết định công khai dự toán thu chi ngân sách; đang trình Sở Tài chính Khánh Hòa thẩm định quyết toán thu chi QLDA năm 2022).

+ Đổi mới cơ chế tự chủ, cơ chế tài chính: Đã ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quy chế Phân phối bổ sung thu nhập tăng thêm năm 2023, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc Ban đã ban hành các quyết định quy định về quy chế trả lương, quy chế làm việc nội bộ và quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện đánh giá hiệu quả công tác của cán bộ Ban, chi thường xuyên đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định và định mức của nhà nước.

+ Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số:

Đã triển khai xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số và Kế hoạch ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Hiện nay phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại hệ thống mạng đầu nối tại các phòng nghiệp vụ, nhằm đảm bảo phù hợp với các phần mềm ứng dụng.

3. Kiến nghị

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2023; thực hiện 100% các nội dung của Kế hoạch số 1245/KH-DAGT ngày 30/12/2022 của Ban.

+ Theo dõi Tờ trình thẩm định và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Ban, làm cơ sở để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế phối hợp giữa Ban với các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thực hiện Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đúng thời gian quy định.

+ Cần lưu ý thời hạn xét tuyển viên chức theo đúng quy định, quy trình chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, công khai.

- Các phòng: Kế hoạch-Tổng hợp; Kế toán; Kỹ thuật - Thẩm định; QLDA 1; QLDA 2:

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với các phòng nghiệp vụ rà soát, kiểm tra các quy định, quy chế và quy trình nội bộ để tổng hợp, có ý kiến đề xuất Lãnh đạo Ban sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

+ Cần đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đối với các dự án trọng điểm của Ban để hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt 100% vào cuối năm 2023.

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với các phòng Kế toán; QLDA 1; QLDA 2 đăng tải bài viết về công khai phê duyệt dự toán, quyết toán; các dự án của Ban đang triển khai thi công.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của Tổ kiểm tra. Kính trình Lãnh đạo Ban xem xét, giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu ban hành Thông báo kết luận dựa trên các đề xuất, kiến nghị của Tổ kiểm tra như đã nêu tại báo cáo trên./.

**TM. TỔ KIỂM TRA
TỔ TRƯỞNG**

Phạm Văn Hòa